

ชื่อสารนิพนธ์	ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
หลักสูตร	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โดย	พินิจอากาศเอกบัณฑิต บัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ประสิทธิ์ เพชรกลิ่น
ปีการศึกษา	2559

บทคัดย่อ

งานพัสดุถือว่าเป็นงานที่สำคัญในการบริหารงานการคลังท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลจัดการเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคลัง การจัดซื้อ จัดจ้าง การเหมาการควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้การบริหารงานพัสดุอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น สารนิพนธ์ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานพัสดุ โดยศึกษาจากประชากร คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 15 อำเภอ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 143 คน ได้มาโดยการเปรียบเทียบบัญชีไตรยางศ์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test(Independent Samples) และ F-test (One-way ANOVA)

1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าปัญหาในการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับน้อยที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

- 1.1 ด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- 1.2 ด้านการจัดหาพัสดุ
- 1.3 ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

1.4 ด้านการควบคุมกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ และ ตำแหน่งงานต่างกัน มีปัญหาในการบริหารงานพัสดุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติต่างกัน มีปัญหาในการบริหารงานพัสดุไม่แตกต่างกัน

โดยสรุปปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครสวรรค์ มีดังนี้ การจัดหาพัสดุไม่ทันต่อความต้องการที่จะใช้งาน ขาดความพร้อมในเรื่องการวางแผนการจัดหาพัสดุ การจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดหาพัสดุ ควรมีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สถานที่ที่ใช้จัดเก็บพัสดวยังไม่เหมาะสม พัสดุที่เหลืออยู่จริงไม่สอดคล้องกับทะเบียนการควบคุมพัสดุ ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมพัสดุอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการควบคุม ขาดการตรวจสอบในเรื่องการจำหน่ายพัสดุ พัสดุชำรุดเสียหาย การหาซากพัสดุไม่พบอยากให้คณะกรรมการตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างจริงจัง